

Số: /CD-UBND

Thạch Hà, ngày tháng năm 2024

### CÔNG ĐIỆN

Về việc chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão và tình hình mưa, lũ trên địa bàn

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, điện:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, đêm 17/9 ATNĐ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 4. Bão số 4 di chuyển rất nhanh. Dự báo hiện nay thì sẽ hướng thẳng vào khoảng Quảng Trị, Nghệ An và khả năng Hà Tĩnh ảnh hưởng trực tiếp là rất cao. Từ ngày 18/9 đến ngày 21/9 khu vực Hà Tĩnh có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 - 300mm, có nơi trên 500mm, có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các khu vực trũng, thấp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân.

Thực hiện Công điện số 13/CD-UBND ngày 17/9/2024 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão và tình hình mưa, lũ trên địa bàn tỉnh; Công điện số 06/CD-PCTT ngày 16/9/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ); Văn bản số 1449-CV/HU ngày 13/9/2024 của Huyện ủy Thạch Hà về chủ động các phương án phòng, chống thiên tai và hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão số 3. Để chủ động ứng phó với ATNĐ trên biển Đông và khả năng xảy ra mưa, lũ lớn trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ sau:

#### 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, diễn biến của ATNĐ để kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

- Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố, các nhà trường, công sở, tổ chức phát quang, cắt tỉa cây cối tránh nguy cơ đổ, gãy; giằng néo nhà cửa, bảng biển, công trình công cộng... đảm bảo an toàn.

- Chủ động thông tin kịp thời, khuyến cáo, hướng dẫn người dân trong các hoạt động, nhất là việc đi lại khi có mưa, lũ; tổ chức cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông nhất là qua các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, nước chảy xiết, các vị trí có nguy cơ xói lộng, sạt lở (trên tuyến đê Hữu Nghèn đoạn qua xã Thạch Long, thị trấn Thạch Hà, có một số vị trí bị sạt lở ảnh hưởng đến giao thông dân sinh đề nghị các địa phương lưu ý). Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính và đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình huống mưa, lũ lớn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn người dân triển khai phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Thông báo cho các chủ cơ sở (tổ chức, cá nhân, hộ gia đình) nuôi trồng thủy sản trên địa bàn khẩn trương thu hoạch các sản phẩm thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm, trường hợp thủy sản còn nhỏ chưa thể thu hoạch phải có biện pháp bảo vệ an toàn tránh để tôm, cá, thủy sản nuôi thất thoát ra ngoài môi trường hoặc chết do thiếu ôxy, biến đổi môi trường; đối với nuôi cá lồng bè, để tránh ảnh hưởng do xả lũ công Bara - Đò Diêm cũng như tác động của môi trường sau mưa, lũ yêu cầu UBND xã Thạch Sơn chỉ đạo các hộ dân khẩn trương thu hoạch cá đã đạt kích cỡ thương phẩm, di dời lồng bè đến các vị trí an toàn và có phương án bảo vệ cá đang nuôi. Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh; tàu thuyền đã vào bờ neo đậu nơi an toàn.

- Chủ động vận hành các công điều tiết dưới đê như: Cống Vọc Sim 1, 2; cống cầu Sứ; cống Đò Bang - Hữu Ngạn; cống Hoàng Hà; cống Rào Trẽn và các công điều tiết do địa phương quản lý để tiêu thoát kịp thời. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn, đặc biệt là tuyến đê Hữu Nghèn, đoạn từ cầu Giã đến cầu Kênh Cạn xã Thạch Kênh và đoạn từ Nhà thờ giáo họ Thanh Thủy đến Bara Đò Diêm xã Thạch Sơn; yêu cầu các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các vật tư tại chỗ như bao tải, cát, phân, cọc tre... để sẵn sàng xử lý khi có sự cố.

- Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hệ thống hồ đập trên địa bàn do địa phương quản lý, trong đó đặc biệt lưu ý không tích nước trong hồ, phải vận hành mở hết các công điều tiết; đối với các hồ đập có tràn điều tiết nằm gần đường giao thông như Hồ đập Trầm (xã Việt Tiến), hồ đập Đình, hồ đập Vịnh (xã Thạch Ngọc), hồ đập Bô (xã Lưu Vĩnh Sơn), Tràn Cửa Ải (xã Thạch Xuân), hồ đập Bến Ngự (xã Nam Điền), yêu cầu các địa phương khẩn trương cắm các biển cảnh báo nguy hiểm, nước chảy xiết để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

- Chủ động tổ chức trực vớt bèo tây khơi thông dòng chảy, khi dòng nước phù hợp, nhất là các tuyến thường bị ùn tắc như: Tuyến sông Rào Con xã Thạch Đài, sông Cầu Sứ tại vị trí cầu Sứ thuộc thị trấn Thạch Hà và cầu Máng xã Lưu Vĩnh Sơn, tuyến sông Rào Trẽn đoạn đi qua xã Thạch Long, Thạch Sơn, tuyến kênh thoát Hói Trộ đi qua xã Thạch Liên, tuyến sông Đò Bang đoạn đi qua các

xã Thạch Thắng, Thạch Trị, Thạch Lạc, Tượng Sơn, tuyến sông Hoàng Hà thuộc xã Tượng Sơn... nhưng phải đảm bảo an toàn.

- Đối với các xã nằm ở các vùng có nguy cơ cao ngập lụt, vùng sâu trũng, hạ du các hồ chứa lớn như: Thạch Đài, Tân Lâm Hương, Tượng Sơn, Thạch Thắng, Thạch Hội, Đỉnh Bàn... tổ chức rà soát, xác định các vùng thường xuyên bị ngập úng; chỉ đạo người dân, các đơn vị trên địa bàn như trường học, trạm y tế, kê cao các vật dụng, phương tiện, lương thực..., chủ động phương án sơ tán.

- Đối với các địa phương nằm trong các vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét cao như: Nam Điền, Thạch Xuân, Lưu Vĩnh Sơn, Ngọc Sơn, Đỉnh Bàn (05 hộ dân ở thôn Tân Phong), rà soát, lập danh sách, chủ động lên phương án di dời dân sớm đối với các hộ dân sinh sống dưới các chân đồi, núi; thường xuyên kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở và cần phải chủ động sơ tán ngay các hộ dân đến các hộ gia đình có nhà kiên cố và an toàn.

- Các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp việc xả lũ, thoát nước mặt của Dự án mở Sắt Thạch Khê gồm: Thạch Hải, Thạch Khê, Đỉnh Bàn, chủ động huy động máy móc, phương tiện, lực lượng thực hiện gia cố các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, nhất là vùng bãi thải, bờ bao của ao lắng mở Sắt; khơi thông nạo vét các tuyến kênh dẫn của vùng mỏ như tuyến khe Trung Dân, Trung Miếu xã Đỉnh Bàn, tuyến khe Bắc xã Thạch Khê...

- Các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của Dự án Đường bộ Cao tốc Bắc - Nam: Việt Tiến, Thạch Ngọc, Thị trấn Thạch Hà, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Đài, Thạch Xuân, Nam Điền, Tân Lâm Hương, tổ chức rà soát các vị trí, vùng có nguy cơ ngập úng, chủ động phối hợp Ban Quản lý, các đơn vị thi công của Dự án để có phương án, chuẩn bị phương tiện, nhân lực để khơi thông kịp thời, không ảnh hưởng đến Nhân dân do mưa bão gây ra.

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện theo chức năng, nhiệm vụ: Chủ động rà soát, kiểm tra các phương tiện, nhân lực thuộc phạm vi quản lý, chủ động điều chỉnh các kế hoạch, phương án sử dụng, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó với thiên tai cấp độ cao nhất. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương và Nhân dân ứng phó thiên tai khi có yêu cầu; sẵn sàng lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai, đặc biệt là trong quá trình sơ tán Nhân dân kể cả nơi đến và nơi đi.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện): Chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra, tổ chức vận hành các công trình tiêu thoát lũ kịp thời chống ngập úng, triển khai các phương án đảm bảo an toàn các hồ, đập thủy lợi. Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trên; kịp thời tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện các nội dung phát sinh, vượt thẩm quyền.

4. Văn Phòng HĐND-UBND: Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện và Tiểu ban phương tiện huyện điều động phương tiện ứng cứu, bố trí cán bộ trực để tổng hợp, báo cáo số liệu. Chuẩn bị mua sắm vật tư và trang thiết bị phục vụ 4 tại chỗ thuộc UBND huyện; tham mưu kịp thời hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Thường trực Ban Chỉ huy về công tác PCTT&TKCN.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Đảm bảo công tác hậu cần trước, trong và sau bão; có phương án và kế hoạch để đảm bảo hàng hóa, nhu cầu thiết yếu cho Nhân dân khi gặp khó khăn do thiên tai lũ lụt gây ra.

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Rà soát phương án đảm bảo giao thông, phương tiện phù hợp với tình hình diễn biến thiên tai; chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ phương tiện sẵn sàng ứng cứu, khắc phục sự cố thiên tai theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND huyện giao (trường hợp cần bổ sung các phương tiện, thiết bị báo cáo UBND huyện kịp thời). Chủ động kiểm tra các công trình giao thông thuộc phạm vi quản lý, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát các công trình giao thông trên địa bàn, đặc biệt là các cầu, cống yếu không đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra để có biện pháp xử lý phù hợp. Tham mưu UBND huyện kiến nghị với cấp thẩm quyền đối với các công trình giao thông không đảm bảo an toàn trên địa bàn huyện do tỉnh, Trung ương quản lý; chỉ đạo Điện lực huyện chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn hệ thống điện trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai nhằm đảm bảo công tác chỉ huy, điều hành phòng chống thiên tai.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, dự báo mưa lũ và thông báo kịp thời đến các trường học; chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn người và tài sản; thực hiện các chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để chủ động báo cáo lãnh đạo UBND huyện cho học sinh nghỉ học khi cần thiết.

8. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: Đảm bảo công tác thông tin liên lạc; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình diễn biến của ATNĐ.

9. Ban Quản lý dự án huyện: Chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với công trình đang thi công dang dở, đảm bảo an toàn về người, máy móc, thiết bị khi có mưa lớn xảy ra, nhất là Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ Việt Nam, tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà; cắt cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp kiểm tra, điều tiết các cống dưới đê đối với Dự án nâng cấp sửa chữa tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ K10+00 đến K15+500 (chưa bàn giao đưa vào sử dụng).

10. Các đơn vị Điện lực, Viễn thông huyện: Tổ chức rà soát hệ thống đường dây, cột để có phương án đảm bảo, nhất là nơi có cây cối để phối hợp với địa phương cắt tỉa.

11. Các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện theo nhiệm vụ được phân công chủ động xuống cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo triển khai các giải pháp ứng phó với tình hình mưa lớn trên địa bàn.

12. Đề nghị các Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam, Bắc Hà Tĩnh: Phân công nhân lực thường xuyên kiểm tra; chủ động vận hành các công điều tiết như công Bara - Đò Điem, công cầu Sứ, các kênh tiêu ứng thoát lũ nội đồng, đảm bảo tiêu thoát lũ kịp thời, hạn chế mức thấp nhất do mưa lũ gây ra.

13. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện: Phối hợp với Văn phòng phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, thường xuyên cập nhật, tăng thời lượng đưa tin, phát thanh để thông báo diễn biến về tình hình diễn biến của ATNĐ cho các địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn và Nhân dân biết để chủ động phòng, tránh.

14. Đề nghị các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, lãnh đạo, đôn đốc, hướng dẫn, các địa phương triển khai các giải pháp ứng phó với tình hình mưa bão trên địa bàn.

15. Các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra. Thường xuyên báo cáo tình hình về UBND huyện qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Các Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam, Bắc Hà Tĩnh;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện;
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (đưa tin)
- Lưu: VT, NN.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Khoa**